
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 18 มีนาคม 2559 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสขุใหค้นในชาติ” ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย วนัศุกร์ที่ 18มีนาคม 2559 เวลา 20.15 น. 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

วันท่ี 22 มีนาคม ของทุกปี จะเปน็วันอนุรักษ์น า้โลก ซึ่งนับวา่เป็น 1 ในความทา้ทายของโลก ในปัจจุบัน เพื่อจะได้สร้าง
ความตระหนักรู้ร่วมกัน ถงึการใชท้รัพยากรน ้าของมนษุย์อย่างประหยัด และยั่งยืน ทั งโลกต่างมคีวามกงัวลในสถานการณ์
น ้า ในมิตติ่าง ๆ เช่น ไมว่่าจะเป็นการดูแลแหล่งน า้และืืนปาาต้นน า้ การเข้าถงึแหล่งน า้รรรมชาติ-น ้าใตด้ิน-แหล่งน ้า
สะอาด การปนเปื้อนแหล่งน ้าจากสารเคม-ีโรงงานอตุสาหกรรม-ขยะมูลฝอย-การขับถา่ยของ ทั งนี  ล้วนมีืลกระทบ
เชื่อมโยงต่อภาคการืลิต ทั งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะน ้ากินน า้ใช้ ที่ส้าคัญที่สุดต่อชีวิตประจ้าวันของ
ส่ิงมีชวีิต ทั งมนษุย์ สัตว์ และพืช 

เพราะฉะนั น อยากให้นึกถึงว่า ปวงชนชาวไทยเราโชคดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเป็นหว่งเป็นใย ดูแลพสกนิกรชาวไทย และประเทศไทยที่เป็นประเทศ
เกษตรกรรมเสมอมา ดังพระราชด้ารัส ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ใจความตอนหนึ่ง สรุปได้ว่า “พระ
เจ้าอยู่หัวเป็นน ้า พระราชินีจะเปน็ปาา ปาาที่ถวายความจงรักภักดีตอ่น ้า และพระเจา้อยู่หัวสรา้งอา่งเก็บน ้า พระราชินจีะ
สร้างปาา” ต้องนึกถึงคา้เหล่านี  ที่ทรงพระราช ทานไว้ ซึ่งเป็นท่ีมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริและพระราช
กรณียกิจนานัปการ ของล้นเกลา้ล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ทั ง 2 พระองค์ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลงิ 
โครงการพัฒนาแหล่งน า้-เขื่อนปาาสักชลสิทริ-์เขื่อนคลองทา่ดา่น-เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการปาารักน ้า ฝายขนาดเล็ก 
ซึ่งในวันนี เราเรียกวา่ ฝายประชารัฐ โครงการน า้ดีไล่น ้าเสีย การบ้าบัดน ้าเสียดว้ยืักตบชวา กังหันน ้าชัยพฒันา โครงการ
ปลูกปาา อนุรักษ์ปาา โครงการบ้านเล็กในปาาใหญ่ โครงการอนุรักษพ์ันรุ์พืชและสัตว์ปาา โครงการรนาคารอาหารชุมชน เป็น
เพียงตัวอยา่งเท่านั น ทรงพระราชทานไว้แล้ว 

วันนี  เราต้องร่วมกันแสดงความรบัืิดชอบ ปลูกจิตส้านกึวา่ นอกจากการอนุรักษ์น ้า ดว้ยการประหยัดและใช้น ้าอยา่ง
คุ้มคา่แล้ว เราคงต้องรักษาความสะอาดแหล่งน า้ไว้ดว้ย โดยไม่ทิ งขยะ ส่ิงปฏิกูล สารพิษลงสู่แม่น า้ล้าราร รวมทั งชว่ยกัน
ปลูกปาา รักษาต้นน ้าลา้ราร ไวใ้หก้ับลูกหลาน สร้างความยั่งยืนใหก้ับชนรุ่นหลังดว้ย 

ในส่วนของรฐับาลได้มกีารปฏิรูปแนวทางบริหารจดัการน า้ อย่างบรูณาการ ทั งระบบ จดัท้าเป็นยุทรศาสตร์ 10 ปี แล้วก็ท้า
ไปเรื่อย ๆ ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้ืูกพันงบประมาณไว้ทั งหมดเช่นที่ื่านมา เราจะขยายืลจากแนวทางของ
ทั ง 2 พระองค์ ทรงพะราชทานไว ้จะให้ครอบคลุม (1) การฟ้ืนฟูปาาต้นน ้า (2) การแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค 
ในเรื่องของการจัดทา้ประปาหมูบ่้าน โรงเรียนตา่ง ๆ ชมุชน ชนบทให้ครบ (3) การแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าภาคการืลิต 
ด้วยการพัฒนาแหล่งน า้ น ้าบาดาล สระน ้าชุมชน ฝายประชารัฐ (4) การป้องกันอุทกภัย ด้วยการฟ้ืนฟูทางน ้า ขดุลอกคู
คลอง การจัดท้าืงัเมืองที่สอดคล้อง โดยไม่สร้างถนนให้ขวางทางน ้า หรือสร้างชุมชนใหม่ขวางทางน ้าเหล่านั่น (5) การ
จัดการคุณภาพน า้ แม่น ้าลา้ราร และการบริหารจดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ืลักดันน า้เค็ม และ (6) การบริหารจัดการ
น ้า ทั งนอกและในเขตชลประทาน ด้วยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรน ้ามีอยู่อย่างจา้กัด น า้
ต้นทุนจ้ากดั จา้นวนประชากรเราเพิ่มขึ นทุกปี การปลูกพืชตา่ง ๆ นั นใช้น ้ามากขึ นทุกปี ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาลเข้าไปอีก 
ประกอบกับภาวะโลกร้อนดว้ย ทา้ให้เกิดภัยทางรรรมชาติที่รุนแรง ทั งน ้าท่วมและภัยแล้ง เชื่อมโยงกับวงจรน ้าของประเทศ
และของโลกทั งสิ น (7) การบริหารจัดการท่ีดินอยา่งบูรณาการ ที่เราท้าในรัฐบาลนี  เพื่อให้ประชาชนืู้ยากไร้ได้ใช้ประโยชน์
จากทีด่ินอย่างมคีวามเทา่เทยีม เป็นรรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกปาาด้วยอย่างยัง่ยืน 



เรากา้ลังเรง่ปรับแืนให้สอดคล้องกับวันนี  ซึง่แล้งมากขึ น แล้วพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อน แล้วืลิตน า้ประปา น ้าอุปโภค 
บริโภค เดือดร้อนเข้าไปอีก เพราะฉะนั นเราได้มีการประมาณการ ไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อ 2 ปีท่ีื่านมารัฐบาลนี กช็ี แจงมา  
โดยตลอด ได้แจง้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกคนได้ท้าวามเขา้ใจ ท้าอยา่งไร เราจะท้าให้บ้านของเรา เมืองของเรา 
ประชาชนของเรานั นมีน ้าไว้ใช้มากขึ นวันนี  อาจจะเป็นไปได้ยาก เพราะวา่ทุกคนราบดีวา่น ้าต้นทุนมีน้อย ปาาเราถูกบกุรุก 
ปาาต้นน ้าก็น้อยลง ฝนตกน้อย แหล่งเก็บน ้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อการเก็บกักน า้ฤดูฝนที่ื่านมามีไม่เพยีงพอ ซึง่ต่อ
เนื่องมาจากก่อนหน้านั น ระบบส่งน ้าบางส่วนท่ีทา้กันมายงัไม่ตรงกับพื นท่ีที่ต้องการใช้น ้า ไม่มกีารจัดระเบยีบพื นท่ีใช้น า้ 

เราจา้เป็นตอ้งหามาตรการลดความเส่ียงในวันขา้งหน้า โดยร่วมมอืกันในเรื่องต่อไปนี  (1) ประชาชน/เกษตรกร ต้องร่วมมือ
กัน ทั งการใช้น า้อุปโภค-บริโภค ในภาคการืลิตทั งเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศน์ โดยเราตอ้งให้
ความส้าคัญเร่งด่วนกับ “น ้ากิน น ้าใช”้ ไว้ก่อน ต้องรักษาไวใ้ห้ไดถ้ึงฤดูฝนหน้า ดังนั นภาคการเกษตรก็ต้องปรับพฤติกรรม
ในการปลูกพชื เช่นการปลูกพืชใช้น ้าน้อยแต่มีมูลคา่ืลืลิตสูง ทดแทนการปลูกแบบเดิม (2) การเร่งขุดลอกคคูลอง สร้าง
แก้มลิง – ฝายประชารัฐ ส้าหรับเก็บน ้าไวใ้ช้ กระจายทกุพื นท่ี รอรับน ้าฝนฤดูฝนหน้า (3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและ
รายได้ของประเทศใหม่ ทั งหมด โดยปรับสัดส่วนรายได้ ไม่ให้มาจากการส่งออกทางภาคเกษตร แตเ่พียงอย่างเดยีว หรือ
อื่น ๆ ด้วย ฝากไว้อย่างเดียวไม่ได้แล้ว ตอนนี  (4) เร่งการวิจยัและพัฒนา สร้างนวัตกรรม ืลิตเอง แปรรูป เพิ่มมูลค่า ืลิต
ใชใ้นประเทศก่อนตามความต้องการ ที่เหลือเราก็ส่งออก รวมถงึการลดต้นทุนการืลิต เพื่อสามารถแข่งขันราคาไดใ้น
ตลาดโลก (5) การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร โดยจะต้องคา้นึงถงึ ความต้องการ การืลิตที่เรยีกวา่ Demand Supply   
ในประเทศ ลดการส่งออกพชืืลทางการเกษตร ขา้ว อ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา ในลักษณะวัตถุดิบ แต่เพยีงอยา่งเดยีว 
ไม่ได้ เพราะต้นทุนเราสูงกว่า การืลิตใช้น ้ามากกวา่ ราคาขายเราไปลดราคา แข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้ ก็ท้าใหเ้กดิการ
ขาดทุน คนไม่สนใจที่จะซื อของจากเราเพราะราคาสูง ถา้ขายราคาต่้า เกษตรกรก็ไมม่ีรายได้ น่ีพันกันไปทั งหมด 

ืมไม่อยากให้พ่ีน้องเกษตรกรล้าบาก ในระยะต่อไป ถ้าเราเข้าใจกันในประเด็นนี  จะดีขึ น เพราะถา้หากเราไม่แก้ไขแล้ว  
จะกระทบรายได้ของประเทศ รายได้ของประชาชน เกษตรกร จาก ืลกระทบจากภัยแล้ง แล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศโลก
เปล่ียนแปลง ในทศวรรษตอ่ไป เรื่องเหล่านี เป็นความทา้ทายของประเทศไทย คนไทย ว่าเราจะื่านปัญหาเหล่านี ได้
อย่างไรหรือไม่ เราจะมาต่อต้าน ขัดแย้ง แย่งน า้ใช้กันวันนี ไม่ได้แล้ว ทุกคนต้องการน า้ มาก ๆ เพื่อจะเพาะปลูกอยา่งเดียว 
คงไม่ได้แล้ว น ้าประปา น ้าบริโภค อุปโภค ไม่มีอีกจะท้ายังไง ทุกอย่างมีืลกระทบกับคนทั ง 70 ล้าน ทั งคน ทั งสัตว์ ทั งพืช
ด้วยนะ เพราะฉะนั นเรามีหลากหลายสาขาอาชีพ ต้องเื่ือแื่แบ่งปันกัน และทุกคนอาจจะต้องน้าน ้า ที่ใช้แล้ว มาปรับปรุง 
แล้วก็น้ามาใชใ้หม่ วันนี ช่วยกันทั งหมดอยูแ่ล้ว ขอบคุณ 

เรื่องที่อยากสร้างความเข้าใจในวนันี เพิ่มเตมิ 

1. กรณีที่กลุ่มสหพันร์รุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีการยื่นเรื่องขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.รุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีืลตามกฎหมายเมื่อ 5 มี.ค. 59 ที่ื่านมา เหตุืลนั น เราจะต้องมกีารพัฒนาืู้ประกอบการรุรกจิ รปภ. 
จ้านวนมาก แต่มมีาตรฐานท่ีแตกต่างกัน เพื่ออนาคตด้วยเพื่อจะให้การบริการรักษาความปลอดภยัให้กับประชาชน เอกชน
ต่าง ๆ มีประสิทริภาพ เพราะว่ามีความใกล้ชดิ เกี่ยวข้อง แล้วก็ทา้ให้ประชาชนไวว้างใจ ในการใช้ รปภ. เหล่านี ในด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชวีิต ทรัพย์สิน รวมทั งส่งืลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เราจา้เป็นต้องก้าหนดมาตรฐานของ
บริษัท และเสริมสร้างศกัยภาพของพนักงาน รปภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชนต์่อืูใ้ช้บริการและสังคม
โดยรวม ไม่มเีจตนาสร้างความลา้บากแก่ืู้ประกอบการ หรือพนักงาน รปภ. ก็ขอความร่วมมือ เป็นภาระเพิ่มเติมเล็กน้อย 
แต่มีประโยชน์ระยะยาว ประเด็นส้าคัญ คือ (1) บริษัท รปภ. ต้องจดทะเบยีนให้ถกูต้อง มีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม
มาตรฐานการ รปภ. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝาายความมั่นคงในพื นท่ีดว้ย (2) พนักงาน รปภ. ต้องมีสัญชาติไทย     
จบ ม.3 อันนี เป็นประเด็นใหญ่ ซึง่เป็นการศึกษาภาคบังคับตามทีก่ฎหมาย วันนี ก็ยงัมีคนท่ีมีระดับการศึกษาต่้ากวา่ ม. 3   



ก็ต้องมาดกูันวา่จะทา้อยา่งไร แตอ่นาคตนา่จะต้องเป็นอย่างนั น วนันี อาจจะต้องมาทบทวนกันตรงนี อีกนิดหน่ึง ขอให้
บริษัทต่าง ๆ ได้ื่อนืันให้ท้างานตรงนี ไปก่อน แล้วก็เดี๋ยว กระทรวงแรงงาน ส้านกังานต้ารวจแหง่ชาติ ความมั่นคง        
จะหารือกันอีกทีวา่ตรงนี จะท้ากันอย่างไร อยา่ใหใ้ครเดือดร้อนนะครับ แต่ทุกคนต้องปรับปรุงตวัเองด้วย อาจจะต้องมี
หลักสูตรอบรม รปภ. เพิ่มเติมแล้วก็มใีบรับรองใบอนุญาต ส้าหรับืู้ที่ท้างานอยูแ่ล้ว แต่ยงัไม่เข้าเกณฑ์ที่ก้าหนดไปใหม่   
จะท้าอย่างไร คนมาใหม่จะท้าอย่างไร มีเวลาเปล่ียนื่านเท่าไร ตรงนี ส้าคัญที่สุดเลย คือว่าจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม  
ในคดีรา้ยแรง ไมม่ีลักษณะต้องหา้ม เช่น ติดยาเสพตดิ วิกลจรติ เหล่านี เป็นต้น เป็นอยา่งนี ก็ไปดูแลใครไม่ได้อยู่แล้ว 

ไม่อยากให้ทุกคนนั นใช้ไปขัดแย้ง หรือเข้าใจืิดรัฐบาล เราต้องการยกระดับมาตรฐาน ทุกอยา่งต้องยกหมด ทุกอยา่ง 
มาตรฐานเราค่อนขา้งต่้า ทุกเรื่องเลย วันนี เราพยายามท้าให้ดีขึ น แต่แน่นอน ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขกันไป วันนี รับฟังทุกอัน  
อยู่แล้ววันนี ก็อยากท้าให้เกิดการยอมรับ ทราบดีวา่พนักงาน รปภ.นั น เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม และ
สนับสนุนงานเจา้หน้าที่ฝาายปกครองและต้ารวจซึง่ไม่สามารถไปดแูลได้ทั งหมดอยู่แลว้ อย่างไรก็ตามเรามีบทยกเว้นบาง
เรื่องไว้แล้ว แล้วเราจะดูแลในมาตรการตา่ง ๆ เพื่อช่วยเหลือในช่วงการเปล่ียนื่านนี  ขอใหใ้จเย็น ๆ บริษัทต่าง ๆ ขอว่า  
อย่าเพิง่ไล่ใครออก เดี๋ยวจะให้ตรวจสอบดว้ย เราจะต้องพิจารณาหามาตรากรในชว่งระยะเปล่ียนื่านนี ให้ได้ ขอให้ความ
เป็นรรรมกับเขาดว้ย 

เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ รัฐบาลและ คสช. ได้มีการปลดล็อตเงื่อนเวลา ท่ีเป็นอุปสรรคในการเดินหน้า
โครงการตา่ง ๆ ของประเทศ มีหลายโครงการต้องล่าชา้ 5 ปี 10 ปีมาแล้ว ท้าไม่ได้สักอย่าง บางอย่างต้องพับโครงการไป 
แล้ววันนี กเ็ดือดร้อนไปหมด เพราะไม่ได้ท้ายังไง เพราะความไมเ่ขา้ใจ เพราะความขัดแย้งของประชาชน โดยการบิดเบือน
อะไรก็แล้วแต่ เราต้องสามารถทา้อย่างไรให้สามารดา้เนินการได้ เพื่อจะรองรับส่ิงทีจ่ะเกิดืลกระทบในระยะใกล้ ระยะไกล
ได้ด้วย ไมใ่ช่วา่เรายกเลิกการศึกษาืลกระทบ EIA หรือ EHIA ไม่ใช่ คือเพียงแต่เราไม่ต้องรอืลพวกนั น แต่เราสามารถจะ
เริ่มต้นท้าโครงการ เริ่มหาืู้ร่วมลงทุน การร่าง TOR ไว้ก่อน สัญญาจ้างรอไว้ ใครสนใจก็เขา้มา ห้ามเซ็นสัญญาโดย
เด็ดขาด จนว่าจะื่าน EIA หรือ EHIAก็ตาม ทา้ “คู่ขนาน” กันไป จะขับเคลื่อนเศรษฐกจิใหเ้ร็วขึ น ละเลยไม่ได้อยู่แล้ว 
สุขภาพอนามัยประชาชน หรือืลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมแต่อยา่งใด เพราะตา่งประเทศเขาก็มีกฎหมายเหล่านี อยู่ เพยีงแต่
ว่าเราลดเวลาให้ได้ ไม่เช่นนั นสรา้งไม่ได้ ท้าไม่ได้แล้วท้ายงัไง ไมว่่าจะเป็น สารารณูปโภคพื นฐาน อ่างเก็บน ้า โครงการ
ใหญ่ ๆ ติดไปทั งหมดเลย ตดิทั งการท้าสัญญา ติดทั งการท้าโครงการ ติดทั งการท้า EIA ท้ากลับไปกลับมา แล้วทา้ไม่ได้ 
วันนี ท้าคู่ขนานกันไปได้หรือไม่ แล้ว ื่าน EIA เมื่อไร EIA เป็นบวกเมื่อไร เรากด็้าเนินการไดเ้ลย เซน็สัญญากันได้เลย แล้ว
ทุกคนก็ได้มาชว่ยดว้ย มาชว่ยทา้ความเขา้ใจกับประชาชนว่า ได้ทา้แล้วจะทา้ยงัไง เทคนคิ เทคโนโลยี บางทีฝาายรฐัไปพูด
คนเดียว ไม่เชื่อ ไม่ฟังกัน กต็้องให้ืู้ที่ได้รับในการท่ีอนุมัติโครงการไปแล้ว ไปชี แจงในเทคนิคของตวัเองด้วย ก็เป็นส่วนหนึง่
ที่จะท้าให้ทุกอยา่งเข้าใจกันได้มากขึ น 

เราจะต้องพฒันาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ น มีโครงการเมกะโปรเจ็ทด้านโครงสร้างพื นฐาน
คมนาคม ชลประทาน ท่ีอยู่อาศัย โรงพยาบาล การป้องกันสารารณภัย วันนี เราต้องท้าให้กระบวนการขั นตอนนั นมี
ประสิทริภาพ รวดเร็ว คูข่นานกันไป แล้วก็ไม่ต้องให้เกดิการทุจริตขึ นมาอีก ท่ีื่านมาทา้ไม่ได้หลายอย่าง มีปญัหาในเรื่อง
ของความสมบูรณ์ของการรายงาน ใช้เวลานานมากเลย ถา้ท่านเขา้มาอยู่อยา่งทา่นจะทราบว่าปัญหามากมาย พอมากก็
ท้าไม่ได้ ท้าไม่ได้ต่อว่ารัฐบาล ว่าท้าไมท้าไม่ได้ ใหใ้ช้อา้นาจ ใช้ไดไ้หมในเรื่องเหล่านี เพราะ เป็นเรื่องของกฎหมายระหว่าง
ประเทศดว้ย เป็นเรื่องของสุขภาพประชาชนด้วย 

ส่ิงเหล่านี ความพอใจด้วย แต่ทุกคนต้องรว่มมือกัน มากบ้างน้อยบ้าง ืู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั งหมด ส่วนได้ต้องมาก ส่วนเสีย
ก็นิดหน่อย ส่วนเสียนีจ่ะดูแลยงัไง จะเยียวยายังไง จะหาอาชีพ รายได้ให้เขาอยา่งไร จะต้องศกึษาทั งหมด แล้วก็ไปกันให้
ได้ไม่เช่นนั นพอไม่ได้ ส่วนใหญเ่สีย ส่วนน้อยได้อยู่ตรงนี  ไม่ได้ ทุกอย่าง อยากให้ท้าให้เรว็ ต้องรว่มมือกัน เขา้ใจกัน สร้าง



ความเขม้แข็งจากภายในนะครับ ด้วยการืลักดันมาตรการชว่ยเหลือประชาชนืู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุน 
การลงทุนดา้นโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่ วันนี  1 ล้านกว่าล้าน ยังใช้ไม่ได้เลย เพราะว่าอะไร ต่อต้านขัดแย้งกันทั งหมด 
พอเสร็จแล้ว ถ้าื่านได้ต้องไปเสียเวลาท้าสัญญา ร่าง TOR อะไรกันใหม่ หาืู้ประกอบการ เสียเวลาไปอีกเท่าหนึ่ง เหมือนเดิม 
ลดเวลาให้ลดลงเท่านั นเอง แต่ขั นตอนต่าง ๆ นั นต้องมีประสิทริภาพ ท้า EIA ต่าง ๆ เหล่านั น ก็กรุณา คณะกรรมการต่าง ๆ 
ืู้ทรงคุณวุฒติ่าง ๆ ต้องช่วยกันตรงนี  ถ้ายงัคงเอาหลายเรื่องมาขัดแย้งท้าไม่ได้ทั งสิ น แล้วอนาคตเราจะเป็นอย่างไร 
บ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ น ก็จะซ า้เติมพี่น้องประชาชนทกุภาคสว่น เพราะกระทบทั งสิ น อยูใ่นห่วงโซ่เดียวกัน เรื่องน า้ก็
เกี่ยวกับการเกษตร ถา้เกี่ยวกับสารารณูปโภคพื นฐาน เกี่ยวกับพีน่้อง การสัญจรไปมา การคมนาคม การเจริญเติบโตของ
บ้านเมือง ทุกอยา่งพันกันไปหมด เศรษฐกิจก็ตามไปด้วย โดยรวมของประเทศ ืมไม่อยากให้เป็นเพียงแค่พิรกีรรม ต้องทา้
ให้มีประสิทริภาพ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการแื่นดิน ให้เกิดประสิทริภาพสูงสุด ใช้เวลาใช้งบประมาณ
ให้คุ้มค่า และรักษาืลประโยชนข์องประชาชนของประเทศโดยรวมทั งประเทศ 

เรื่องที่ 3. มีืลต่อเศรษฐกิจดว้ยในเรื่องของการต่างประเทศ การเจรจาทางการคา้ หรือการจัดท้าพนัระสัญญาใน
ประชาคมโลก มีปัญหามากมาย ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงของโลกใบนี  เราพร้อมหรือยัง ในเรื่องของการเร่งเปดิตลาด
ใหม่ การเจรจา FTA RCEP วันนี เราคืบหนา้ไปหลายประเทศแล้ว ในขณะนี ซึง่ที่ื่านมาไม่ค่อยได้ทา้ ไม่ตามเรื่อง 
การศึกษาเรื่อง PPP อะไรท่ีตกลงกันได้ ไม่ใช่ 90% แล้ว เหลืออีก 10% ยังไม่ได้ ก็ท้า 90% ไปก่อนได้ไหม อีก 10 % ท้าที
หลังได้หรือไม่ วันนี ก็พูด หลายประเทศ เขาก็เห็นชอบดว้ย ไม่เช่นั นเดินไม่ได้ ต้องการเร่งใหเ้กดิขึ นใน 2 ปีให้ได้ เป็นการ
เริ่มต้น ต่อไปท่านก็ทา้ต่อไป รัฐบาลต่อไป แต่ประเด็นส้าคัญกค็ือวา่ถ้าเราพดูกับเขาไม่รู้เรื่อง ไม่มียทุรศาสตร์ชดัเจน ไม่ใช่
การท่ีเราจะกา้หนดเองประเทศเดยีว ขึ นอยู่กับความไวเ้นื อเชื่อใจ ของืู้น้ารัฐบาล ของรัฐบาล และวริีการแก้ปัญหา วิรี
บริหารราชการแื่นดินท่ีเป็น รรรมาภิบาล คิดว่าทั งโลกเขาดูอยา่งนี อยู่ ท้าตามนี  เราต้องมองทั งในประเทศ / CLMV / 
อาเซยีน / อาเซยีน+3 +6 อะไรก็แล้วแต่ สหภาพยุโรป / กลุ่มประเทศตะวันตก / กลุ่มประเทศแอฟริกา / กลุ่มประเทศหมู่
เกาะ / กลุ่มประเทศมุสลิม ทั งหมดอยู่ในห่วงโซเ่ดียวกัน ทั งโลก เราจะต้องสร้างภาคี – กลุ่มประเทศเหล่านั น ในลักษณะ
ต้นทาง (การืลิต) – กลางทาง (การแปรรูป) –ปลายทาง (การตลาด) / โดยมีทั งืลิตร่วม – ร่วมทุน ยกระดับวัสดตุ้นทุน / 
วันนี อยากให้ทุกคนเขา้ใจในเรื่องของ “สินค้า GI” มีปัญหามากสา้หรับเราในอนาคต เพราะว่าต่อไปนี  เขาจะซื อเฉพาะ
สินค้าที่ระบุวา่ ืลิตมาจากทีใ่ด ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกตา่งกัน ถ้ามาจากตรงโน้น เอามาืลิตตรงนี  ไปขายตรงโน้น 
ไม่ได้ วัสดุต้นทุนที่ไหน ท้าที่น่ัน แล้วก็ส่งขายตลาดโลก นี่ส้าคัญ เราคงต้องเร่งในเรื่องการจดทะเบยีนลิขสิทริ์ หรือเรียกวา่
ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีื่านมาืมตรวจสอบแล้วคา้งอยู่ประมาณ 2 หมื่นกวา่รายการ ได้เรง่ใหก้ระทรวงพาณชิย์ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาคเอกชน ภาควิชาการ มาช่วยกัน ในการท้าให้ส้าเร็จโดยเร็ว เพราะวา่จะตอ้งไปืูกพันในสัญญา
ต่าง ๆ เหล่านั น กติกา ต่าง ๆ ที่มมีาใหม่นี่ วันนี ขอบคุณ กระทรวงพาณิชยก์็เร่งรดัเรื่องนี อยู่ ที่ื่านมาก็ไมช่ัดเจน 

วันนี จึงมีความเส่ียงทกุเรื่อง หลายอย่างถา้เราทา้อยา่งสะเปะ สะปะ อ่อนแอ ไม่มียุทรศาสตร์ ไม่มวีิสัยทัศน์ ก็ท้าให้
เสียเปรียบ วันนี ช้า เกือบจะช้าไปด้วยซ ้าไป ด้วยการไม่เป็นสากล กฎหมายไม่ปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง การลงทุนก็ไม่
อยากมีใครลงทุนกับเรา และส่ิงส้าคัญที่สุดคือหากการเมืองไมม่ีเสถียรภาพประเทศไม่ปลอดภัย มีความขัดแยง้ มีการ
เดินขบวนต่าง ๆ เหล่านี  เสียหายทั งสิ น ไม่ใช่ืมเสียหายอย่างเดยีวหรอก แต่ประเทศเสียหาย ท่านคิดเอาแล้วกัน ว่าทา่น
ควรจะต้องทา้กันอยา่งไรบางอยา่งก็แก้ได้ ใช้เวลาหน่อย ไม่ใช่เรียกร้องกันทุกเรื่องไป 

ที่ื่านมา เป็นสิบ ๆ ปี ไม่ได้แก้เลย ท่านจะทา้ยังไง แก้ให้ท่านทั งหมด เราไม่ไดเ้ลือกท้าด้วยซ ้าไป ทา้ทุกเรื่องแตเ่รื่องไหน
ส้าคัญกว่าก็ทา้ก่อนเรื่องไหนที่ส้าคัญน้อยกวา่ ท้าคู่ขนาน เราต้องไปรื อ ไปแก้ไขอะไรต่าง ๆ แก้ปญัหาทั งหมดเลย ที่ท้าไว้
กัน ท่ีื่านมาเพราะว่าอะไร เพราะไม่สนใจกัน กวดขัน แล้วก็โยนความืิดให้ราชการ ข้าราชการเขาเดือดร้อน ืู้บริหารก็
จะต้องบริหารประเทศให้มีรรรมาภิบาล อย่าอ้างแต่ประชาริปไตย อ้างแต่ประชาชน อ้างสิทริมนุษยชน แล้วไม่รับืิดชอบ



ใด ๆ บอกวา่ขา้ราชการรับืิดชอบ เพราะเป็นคนทา้ เขาเป็นเพยีงแค่นโยบาย วันนี ท้าทั งนโยบาย ทั งก้ากับดูแลการปฏิบัติ
ของเขาดว้ย ให้แนวทางแนะน้าต่าง ๆ หาวิรีการท่ีถูกตอ้งให้ได้ ท่านให้เขาหรือยัง วันนี  อย่ามาพูดวนันี  

ที่ื่านมาโครงการอะไรท่ีออกมาเป็นของใคร ท่ีออกมาได้ทั งหมด ส่วนใหญ่ก็มีืลประโยชน์ ตรงนั นตรงนี  ไม่มีการวาง
โครงสร้างชดัเจน เป็นภูมิภาค เปน็กลุ่มจังหวัด เป็นจังหวัด วันนี ทา้ทุกอยา่ง เพื่อวางรากฐานของประเทศใหเ้ข้มแขง็เป็น
ภูมิภาค ไม่คลุมเครือ แล้วไปก้าวก่าย ไม่สนับสนุนโครงการท่ีทา้มาจากหน่วยงาน ไม่ท้า เขาอยากเสนออะไรเสนอขึ นมา 
จะพิจารณาในครม. ในคณะท้างาน คณะขับเคลื่อนว่า สมควรท้าตอนนี หรือไม่ รับฟังเขาไง ขา้ราชการเขามกี้าลังใจ ใน
การท่ีจะทา้งานกับืม ถา้หากวา่เหล่านี ไม่เกิดในวันหน้า ข้าราชการหมดก้าลังใจเหมือนเดิม รอให้ส่ังมาแล้วกัน เสนอมาไม่
ตอบสนอง ตามหลักวิชาการ ไมท่้า เพราะอะไร เพราะการใช้อา้นาจบริหารไปทาบทับ แล้วใชก้ารลงโทษทางวินัยืู้ไม่
ปฏิบัติตามในส่ิงที่ไม่ค่อยถูก แล้วก็ตั งคนที่ยอมท้าให้ มาอยู่ในตา้แหน่งระดับสูง เหล่านี เป็นปัญหาทั งประเทศ ที่ื่านมา ไม่
อยากให้ความืดิไปตกอยูก่ับข้าราชการอีกต่อไป เราต้องแก้ไขใหไ้ด้ เราอย่าไปเคยชินกับการใช้อ้านาจในทางที่ไมถู่กต้อง 
ที่ื่านมายาวนาน วันนี  คสช. เขา้มากม็ีืู้เสียประโยชน์ ที่เคยมเีคยได้ เรียกร้องมา บิดเบือนกันไป ข้อเท็จจรงิ เลยถกู
บิดเบือนทั งหมด ต้องพดู วันนี ขอให้ประชาชนชว่ยกัน อยา่ตกเป็นเครื่องมือของใครอีกต่อไป 

เรื่องที่ 4. เรื่องความเชื่อมั่นในกระบวน การยตุิรรรม และการเคารพกฎหมาย วันนี เราต้องเรง่รัดดา้เนินการให้ได้ ระยะเวลา
ที่ืมเหลืออยู่ ืมก้าลังให้ทบทวนคดีทั งหมดออกมา แล้วให้ทุกหนว่ยงาน ไม่วา่จะเป็นศาล องค์กรอิสระต่าง ๆ ขอความ
ร่วมมือ ใหช้่วยจัดระเบียบมาว่าอะไรต่าง ๆ จะต้องทา้ให้เรยีบร้อยโดยเรว็ ขึ นกับความไว้เนื อเชื่อใจ ท้าให้ตา่งประเทศ
ไว้วางใจ และประชาชนไม่เคลื่อนไหวกันอีก แต่ต้องเป็นรรรม อยา่ใหใ้ครมาวา่เราไม่เป็นรรรม 2 มาตรฐาน ต้องทา้ทั งคู่ ท้า
ไม่ว่าจะฝาายไหนก็ตาม ทา้ทั งหมด ใครท้าให้เสียหายมากก็อาจจะต้องท้าเร็วขึ น เสียหายน้อย รอได้แล้วก็ท้าต่อ ท้าทุก
อย่างเละไปหมด คา้งอยูเ่ป็นหลายพัน หลายหมื่นคดี เพราะฉะนั นใครก็ตามที่บริหารราชการแื่นดนิ ในห้วงที่ื่านมา 
เท่ากับื่าน 3 อ้านาจ อ้านาจตามประชาริปไตยทั งหมด แล้วท่านก็ตั งคนเหล่านั นขึ นมาเอง อนุมัตกิันมา อะไรกันมา ืมวา่
เขาตั งใจดี ทุกหนว่ยงาน ไม่วา่จะข้าราชการทกฝาายนะ เพราะวา่ตอ้งเชื่อมโยงกันไง แล้วมกีฎหมายของเขา มีการวิรี
พิจาณาต่าง ๆ ของเขาเอง แตถ่้าเราไปเกีย่วข้องมาก ๆ ก้าวล่วงมาก ๆ กระบวนการยตุิรรรมเสียหาย ความไว้เนื อเชื่อใจก็
หายไป ไม่ใชว่่า ถา้เขาตดัสินมาเข้าตวัเองดีหมด อะไรท่ีต้องถูกบงัคับบอกไม่ใช่ ไม่เป็นรรรม แบบนี ควรจะกลับมาบริหา
ราชการแื่นดินอีกหรือไม่ ไม่ควรเลย ในส่วนของืมเอง เพราะว่าถ้าส่ิงเหล่านี เกดิขึ นต่อไป ประเทศชาติถอยหลัง หยุดอยู่
กับที่ หรือถอยหลังไปกวา่เดิมมากมาย ประเทศอื่นเขาไม่มาคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราทา้อยา่งนี อีกตอ่ไป คือการ (1) ไม่
บริหารราชการดว้ยความสุจริต (2) ไม่เคารพกฎหมาย กระบวนการยุติรรรม (3) ไม่มีรรรมาภิบาล (4) ไม่ก้ากับดูแล ใน
เรื่องนโยบาย ในส่ิงที่ถกูต้อง ขาดความรับืิดชอบ เอาืลประโยชน์ท่ีมิควรมี มคิวรได้ แล้วโยนความืิดไปให้ข้าราชการ
บกพร่อง ถูกดา้เนินคดีทั งหมด ตอนนี มีปัญหาหมด (5) ก้าวล่วงทกุอ้านาจ ของส่วนราชการ รังแกขา้ราชการ (6) ไม่สร้าง
ความเขม้แข็งให้กับประเทศชาตแิละประชาชน ขดีความสามารถเราแย่ลง ความเขม้แข็งแย่ลง ประชาชนถูกมอมเมา ถูก
สร้างภาพลวงตา เหมือนกับพยายามทา้ให้ประชาชนนั นไม่ฉลาดขึ น ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา เรารับของแจก เงินให้
อย่างเดยีวต้องสร้างความเข้มแขง็ให้เขาดว้ยเหมือนกับเราให้เบ็ดไปตกปลา เขา ลืมตาอา้ปากไม่ไดสั้กที ไม่รู้เป็นไร 
ควบคมุงา่ยมั ง วันนี  เราจะต้องแก้ให้ได้ ใหเ้ขาฉลาดขึ น ให้เขาแขง็แรงขึ น เราจะอยู่กันอยา่งสงบ ที่ื ่านมานั นประชาชน
เหมือนกับไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง ดว้ยรัฐบาล ต้องสอนเขา ใหเ้ขาเรียนรู้ ไม่ไปยกวาทะกรรมมาบิดเบือน กลายเป็นชน
ชั น ไม่ใช่ เป็นเรื่องของรายได้ ที่ไม่เพียงพอ เราต้องทา้ให้เขาเพียงพอเท่านั นเอง ต้องสร้างความเขม้แข็งให้ได้ ระดับพื นท่ี
จะต้องไม่ไปืูกมดัืูกพันกับอ้านาจทางการเมือง หรือประโยชน์ทางการเมือง เรามีมานานแล้ว แบบนี  ต้องไม่ให้เกิดขึ นอกี 
อันเก่าต้องแก้ปัญหากันไป ทุกทา่นรู้ดีอยู่แล้ว ไมว่่าจะนักการเมือง พรรคการเมือง ไปทบทวนตวัเองด้วย อย่าทา้เป็น
หลงลืม ในส่ิงที่ท่านท้าไปแล้ว ืิดแก้ใหม่เทา่นั นเอง ทา้ไมไม่ได้ ท้าไมให้คนอื่นเขามารว่มดว้ยไม่ไดเ้หรอ ท่านจะใช้อา้นาจ



ของท่านอยา่งเดยีว แล้วอา้งประชาชน แต่ท่านท้าให้ประชาชนยากจน ประชาชนขัดแย้ง ประชาชนเข้าใจืิด อ่อนแอ
เหล่านี เป็นปัญหาทั งสิ น 

5. เรื่องต่อไปคือ เรื่องการแบ่งแยกและปกครอง คือ Divide and Rule ท้าให้แยกเป็นกลุ่ม ๆ ดูแลงา่ยดี ไม่วา่จะเป็น
ข้าราชการ – ประชาชน แบ่งแยกฝาายนี  ฝาายโน้น มีความรุนแรงสนับสนุนด้วย กองก้าลังอะไรก็แล้วแต่ จะ 1 -2 -3 อะไร
แล้วแต่ไปวา่มา ไมค่้านึงถึงชื่อเสียงประเทศชาติ / ใช้อาวุร ใช้ความรุนแรง มีการท้าลายการประชุมระดับประเทศ สร้าง
ความอับอายต่อสายตาชาวโลกต่อเนื่อง ไม่ยอมรับืิดชอบตามกฎหมาย หรือต่อสู้ตามกระบวนการยุติรรรม อ้าง
ประชาริปไตยอย่างเดยีว ป้ายความืิด บิดเบือน เอาโลกมากดดันประเทศ มันสมควรไหม เห็นแก่ตวั ประชาชนมีเกือบ 70 
ล้านคน ประเทศไทย ต้องมาเดือดร้อนกับคนไม่กีค่น วันนี ก็ยงัไมห่ยุดเลย ไม่กีก่ลุ่มเทา่นั นเองที่ไมห่วังดี ไปหามา ไม่อยาก
ให้ประชาชนเชื่อสิ่งเหล่านี ต่อไป ส่ือไม่รู้จะห้ามยงัไง ท่านแพร่ไปเรือ่ย จริงบ้างไม่จรงิบ้าง ถ้าจริง โอเค ยอมรับ ถา้ไม่จรงิ
เสียหายประเทศ แล้วเป็นืลเสียต่อการขับเคลื่อนประเทศ 

ืมขอต้าหนิืู้ที่พูดเรื่องที่ไม่จรงิ บิดเบือน คือไปพูดใหก้ับคนที่ท้าืิดกฎหมายก็ืิด ต่อไปจะหากฎหมายสักอย่ามาดวู่าืิด
หรือไม่ สนับสนุนการกระท้าความืิด ขอให้ระมดัระวงัด้วย วันหนา้อาจจะต้องถกูด้าเนินคดี เพราะเช่นนั น ถ้าทา่น
พิจารณาข้อเท็จจริง รัฐบาลและ คสช. ต้องการอ้านาจ ต้องการอยู่ในอ้านาจให้นานท่ีสุด ท้าไมจะต้องเลือกตั ง อยูใ่น
อ้านาจต่อไปไม่ดี หรือ? วันนี มีอ้านาจเต็มอยูแ่ล้ว ต่างประเทศืมคุยทุกประเทศ เขาถามวา่แคเ่ลือกตั งเท่านั นเอง แต่
นักการเมืองขยายความ ทุกเรื่อง รัฐรรรมนูญ ทุกประเด็น แล้วเน้นเรื่องไม่เป็นประชาริปไตย สืบทอดอ้านาจ แล้วืมถาม  
ที่ืมท้าวันนี  เพื่อใคร แล้วที่ท่านว่าืมนี่ท่านจะท้าเพื่อใคร ท่านพูดเลยว่าท่านจะท้าอะไรต่อไป ไม่ใช่ประชาริปไตย ประชาชน
เลือกตั ง แล้วไม่พูดวา่จะทา้อะไร ปฏิรูปหรือไม่ เพราะฉะนั นขอให้ทุกอย่างเดินหน้าไปให้ได้ วันนี ตา่งประเทศมองเรา 90% 
แล้ว ด้วยความเชื่อมั่นในรัฐบาล แต่มีอยา่งเดียวคือการเลือกตั ง ขอให้รัฐบาล คสช. รักษาสถานการณ์ ให้สงบ ปลอดภัย 
ทุกประเทศคาดหวังอย่างนั น มีเสถียรภาพแบบนี ตลอดไปให้รับรองกับเขา เพราะฉะนั นคนจะรับรองต่อจากืมคือใคร 
รัฐบาลต่อไป ออกมาพูดวันนี ให้ตา่งชาตเิขาไดย้ินวา่ท่านเป็นรัฐบาลแล้ว เลือกตั งแล้ว ท่านจะทา้ใหป้ลอดภัย เหตุการณ์
ที่ว่าทั งหมดมันไม่เกิดขึ น เขาไม่อยากให้ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ นหรอก ต่างประเทศ มีืลเสียต่อการลงทุนของเขา เพราะฉะนั น
กรุณาท้าความเข้าใจในเรื่องของ รัฐรรรมนูญ ประชามติ เลือกตั ง ปฏิรูป ยุทรศาสตร์ชาติ แืนสภาพัฒน์ฯ นโยบายความ
มั่นคงว่าควรจะต้องท้าอะไรต่อไป ให้เชื่อมโยงกันให้ได้ อยากให้ทุกคนอริบายให้ได้ กฎหมาย 400 กว่าฉบับ วันนี เราขับเคล่ือน
มาแทบตาย 2 ปีกว่า บางอย่างออกได้อยู่ บางอย่างพิจาณา 3 วาระอยู่ ยังตดิอยู่ ท้าไมเราต้องออก ให้ทันสมัย เป็นสากล 
ให้ดูแลประชาชนให้ท่ัวถงึ เป็นรรรม ลดความเหล่ือมล า้ กฎหมายคือท้าใหค้นไม่เหลือมล ้ากัน ท่ีื่านมา ออกไม่ได้ทั งสิ น 

เรื่องที่ 6. คือการปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมาย เพื่อเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย ในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ส้าคัญ ล่าสุดที่เสนอไป สคช. ให้เห็นชอบ ก็คือพระราชบัญญัตวิิรพีิจารณาคดีคา้มนษุย์ ได้
ส้าเร็จ ใช้เวลาเพยีง 5 เดือน นับตั งแตว่ันยกรา่ง ภายใต้การท้างานความร่วมกันของหลายฝาาย ทั งท่านืู้พิพากษา – ท่าน
อัยการหลายท่าน และืู้แทนหน่วยราชการ มาหารือร่วมกัน มีืู้ทรง คุณวุฒิ จากอกีหลายหนว่ยงาน มีประเด็นท่ีส้าคัญ 
ได้แก่ (1) ใช้ระบบไต่สวนในคดีคา้มนุษย์แทนระบบกล่าวหา ตั งแืนกคดีคา้มนุษย์ ในศาลอุทรรณ ์ซึ่งจะช่วยให้การ
พิจารณาคดีคา้มนษุยม์ีความรวดเร็วขึ นืูกพันหลายอยา่งไง ทั งเจ้าหน้าที ที่กระท้าความืิด ทั งเหยื่อ ทั งืู้ประกอบการ 
ทั งหมดพันกันไปหมด เรื่องที่ (2) คือมีการปรับปรุงเรื่องการส่ังปล่อยตัวืู้ต้องหาชั่วคราว และก้าหนดมาตรการป้องกันการ
หลบหนี โดยศาลสามารถสั่งใหใ้ช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการตรวจสอบ หรือจ้ากดัการเดินทางของืู้ที่ได้รับการปล่อย
ตัวชัว่คราวได้ เพื่อลดภาระในการท่ีจะ ความแน่นของืู้ต้องหาในเรือนจ้าเหลานี  ต้องหาวิรใหม่ ๆ เหมือนท่ีต่างประเทศเขา
ท้ากันอยู่บา้ แต่ทั งนี ทั งนั นอยู่ที่เราจะชว่ยกันยังไง เรื่องที่ (3) มีการใช้ระบบการสืบพยานื่านทางจอภาพและน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้ห้มากขึ นในการด้าเนินคดี การต่อสู้คดีอะไรแล้วแต่ เช่น การเบิกความจากศาลอืน่ หรือสถานท่ีท้าการ



ของทางราชการ หรือสถานทีอ่ื่น ๆ  ทั งในหรือนอกประเทศได้ ดว้ยการถ่ายทอดภาพและเสียง ในลักษณะการประชมุทางจอภาพ 
นอกจากนี  ยังขยายฐานความืิด ในกรณีเป็นรุระจดัหา ซื อขาย หน่วงเหน่ียว กกัขัง จดัให้อยู่อาศยั ใช้จา้งวาน ซึง่เด็กที่
อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ท้างานหรือให้บริการ อันอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจติใจ การเจริญเติบโต หรือการ
พัฒนาการของเด็กเหล่านั น ถือวา่ถูกหยดุชะงักไป ด้วยกระบวนการการคา้มนษุยด์้วย ถือวา่ เป็นความืิดการค้ามนษุย์ 

ขณะเดียวกันรฐับาลยงัมีมาตรการื่อนืัน ให้เหยื่อ ืู้เสียหาย และพยานในคดีการคา้มนษุย์ สามารถอยูใ่นประเทศไทย
และท้างานได้ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี เพื่อจะเขา้ใหจ้บขบวนการเป็นพยานให้จบ เดิมอยู่ได้ไม่กี่วัน เสร็จแล้วก็คดี 
ท้าอะไรต่อไม่ได้ ทั งนี อยากใหม้ีการสืบสาวราวเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ให้เสร็จสมบูรณ์ จนสามารถเอาตัวืู้กระทา้
ความืิดมาลงโทษให้ได้ เพราะถา้หากไม่สิ นกระบวนการ อาจจะสามารถขยายเวลาต่อได้ ครั งละ 1 ปี มีการประชมุหารือ 
เป็นมติ ครม. ไปแล้ว ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั งในเรื่องของการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานกับกระทรวงยุติรรรม ดแูลและให้ความชว่ยเหลือดา้นมนษุย์รรรม กับืู้เสียหายและ
เหยื่อ หางานให้ทา้ ส่วนการคุ้มครองพยาน ใหเ้ป็นหน้าที่ของส้านกังานต้ารวจแหง่ชาติ (สตช.) ที่จะต้องใชใ้นเรื่องของการ 
ใช้กฎหมายในเรื่องของการคุม้ครองพยาน เป็นหน้าที่ของแต่ละฝาาย ตรงซะที แต่ต้องรว่มมอืกัน 

พรบ. ฉบับนี  จะสามารถก้าจัดจดุอ่อนในอดตีได้ทั งหมด และจะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ส้าคญั ในการแก้ไขปัญหา
การคา้มนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจเรื่องนี เป็นอย่างมาก แล้วชื่นชม ชมเชย 
เจตนารมณ์ของรัฐบาลนี  แล้วก็เป็นก้าลังใจให้กับเราให้มกีารบังคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มแข็ง เตือนไว้ล่วงหน้า เพราะไม่
อยากให้เจ้าหน้าที่ ไม่อยากให้ประชาชนของเราเขา้ไปสู้คดใีนกฎหมายเหล่านี ดว้ย ไม่อยากทา้ร้ายใครทั งสิ น แต่ถ้าทา้ืิด
ต้องถกูลงโทษ หลายประเทศ ประเทศรอบบ้านเรากจ็ะเอาแนวทางของเราเป็นตัวอย่าง เรื่องคา้มนษุย์ IUU เหล่านี  เขาก็มี
ปัญหาเหมือนกัน แต่เราท้ามากทีสุ่ด เวลานี  แตม่ีคนบางคนซึ่งไม่ทา้ ไม่สนใจ กลับมาตีืม โจมตีสิ่งที่ตัวเองปล่อยปละ
ละเลยมายาวนาน โทษืมอีก ไมเ่ข้าใจ ความคิดสวนทางตลอด 

เรื่องที่ 7 เป็นเครื่องยืนยัน ถึงความก้าวหน้าในการท้างานของรฐับาล เกือบ 2 ปีท่ีื่านมา วัดไดจ้ากการประเมินและ
จัดล้าดับประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก ในสายตาชาวตา่งชาติ เราต้องฟังเขาดว้ย อยา่ไปคิดเองประเมินเองทั งหมด มีองค์กร
ระหว่างประเทศ มากมายสะท้อนให้เห็นถงึความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศไทย ล่าสุดนิตยสาร U.S. News & 
World Report เป็นที่ยอมรับระดบัโลก ได้จัดอันดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 60 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก 
ประจ้าปี 2559 ด้วยการเก็บข้อมลูจาก 16,000 คน ท่ัวโลก หากพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งแบง่ออกเป็น 9 หมวดการ
ประเมิน จะเห็นว่าเราเป็น 1 ใน 10 อันดับแรก ใน 4 หมวด ได้แก่ (1) หมวดการขับเคลื่อน ได้อันดับ 4 วัดจากความโดด
เด่น มีเอกลักษณ์ที่แตกตา่งของเราในดา้นตา่ง ในปี 59 (2) ในส่วนของหมวดการืจญภัย ได้อันดบั 4 วัดจากความสุข 
ความสะดวกสบาย ความเป็นมิตร เป็น “เมืองแหง่รอยยิ ม” และมีแหล่งท่องเทีย่ว รรรมชาติ ทัศนยีภาพดึงดดูใจ
ชาวต่างชาติ (3) หมวดมรดกของชาติ ได้อันดับ 8 วัดจากอาหารอร่อย ความหลากหลายทางวฒันรรรม และ (4) หมวด
ความเปิดกวา้งในการท้ารุรกจิ เหมาะแกก่ารลงทุน หรือการเริ่มตน้รุรกิจใหม่ เราได้อันดับ 10 วัดจากมูลคา่ต้นทุนการืลิต
ที่ต่้า ระบบภาษี และการทุจริตคอร์รัปชั่น วันนี เราปรับแก้ทกุอยา่งแล้ว การอ้านวยความสะดวก การให้ข้อมูลข่าวสาร 

นอกจากนั น ยังมีอกีหลายหนว่ยงาน – องค์กร ทั งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ประเมินประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 1 
– 10 ของโลก ในหลาย ๆ ดา้น เชน่ ปี 2558 กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ชาวตา่งชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นอันดับท่ี 2 ของ
โลก รองจากกรุงลอนดอน และเป็นอันดับ 1 ของเอเซีย อุตสาหกรรมรถยนต์ – ส่ิงทอ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราเป็น
ืู้ืลิตอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วย เรากา้ลังปรับไปสู่ความทันสมยัอีก ให้มมีูลค่าสูงขึ น 



เหตุที่มาเล่าให้ฟังนี  อยากให้ทุกคนได้ภูมิใจ แล้วช่วยกันคนละไม ้คนละมือ จะดีขึ นไปตามล้าดับตั งแต่ปี 2557–58–59     
ดูแล้วกัน แตเ่รื่องเศรษฐกจิก็ต้องช่วยกันอีก เศรษฐกิจปัญหามากมาย ปัญหาโลก ปัญหาเรา ปัญหาเพื่อนบ้าน มากมาย  
ไปหมด ภายในประเทศส้าคัญทีสุ่ด ถ้าเรารักษาส่ิงที่ดีไว้ ร่วมมือกันพัฒนา ดีขึ นแน่นอน ความยัง่ยืน ความน่าอยู่ นอกจาก
ของเราเอง ชาวตา่งชาติทีม่าเที่ยวก็ปลอดภัย สุขใจ เป็นเมืองที่ดงึดูดใจอยู่แล้วส้าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

วันท่ี 19 - 27 มีนาคม นี  ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั งที่ 12 (Asia Pacific 
Conference – APOC) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอมิแพค็ เมืองทองรานี จังหวัดนนทบุรี ภายในงานจะมีทั ง (1) 
การประชุมวิชาการกล้วยไม้ และการจดันิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ อย่างครบวงจร ทั งการืลิต การตลาด การใช้
ประโยชน์จากกล้วยไม ้(2) การน้าเสนอืลงานเทคโนโลยีการืลิต การปรับปรุงพันรุ์ การอนุรักษ์พนัรุกรรม และการใช้
ประโยชน์จากกล้วยไม้ โดยนักวชิาการจาก 13 ประเทศ (3) นอกนั น มีการประกวดการจัดสวนกล้วยไม้ ประกวดภาพถ่าย
กล้วยไม้ และแข่งขันวาดภาพกลว้ยไม้ เปิดให้ประชาชนเข้าชมไดต้ั งแตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวัน 

ทั งนี  กิจการ MICE ในลักษณะดงักล่าว ได้แก่ การประชุม – นิทรรศการ – งานแสดงสินคา้ ระดับนานาชาติ ทั งหลาย
เหล่านี  เป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของรฐับาล เสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายไดใ้นท้องถิ่น เกิด
อาชีพ เกดิรายได้ ในการ เพาะพนัร์ปลูกขายกล้วยไม้ ดงึเมด็เงิน การคา้ การลงทุนจากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่ง
จะเกดิเป็นจา้นวนมหาศาลในแตล่ะปีข้างหน้านี ด้วย เพียงแต่เราตอ้งท้าให้บ้านเมืองเรานา่อยู่ สะอาด สงบ ปลอดภัย 

8. ส่ิงที่รัฐบาล และ คสช. อยากเห็นก่อนมีรัฐบาลที่มาจากการเลอืกตั ง คือการเริ่มต้นวางพื นฐานในประเด็นกิจการท่ี
ส้าคัญ ระยะแรกคือในปีงบประมาณ 59-60 ให้ได้ เช่นในเรื่องของการศึกษา การวิจัยพฒันา การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
ที่เป็นรูปรรรม การปฏิรูประบบราชการ เพื่อเพิ่มประสิทริภาพ สร้างความไวเ้นื อเชื่อใจ เป็นรรรม ไมม่ีสองมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างการบริหารงาน ปฏิรูปหน่วยงานตนเองจากภายใน ไปสู่ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานนะครับ ก็ช่วยกันท้า 
ช่วยกันคิดนะ ถา้ตา่งคนต่างคดิ ต่างคนตา่งท้า ทา้อะไรไม่ได้สักอย่าง 

เรื่องการบริหารจดัการขยะส้าคญัที่สุดด้วย ถา้เราท้าในระยะแรกให้ได้ คือการแยกขยะบา้นเรือน ขยะชุมชน เพื่อจะเพิ่ม
มูลค่า ท้าให้ขยะมีราคา ท่ีเหลือทา้อะไรไม่ได้ ก็ไปมีเตาเืาขยะชมุชน เล็กบ้าง กลางบ้าง ใหญ่บ้างก็แล้วแต่ ถา้ท้าไดก้็ต้อง
เร่งท้านะครับ เรารอไม่ได้แล้ว ขยะทับถมปีละหลายพันตันนะ สะสมนี่ เพื่อจะให้เกดิความความสะอาด ลดโรคระบาด แล้ว
ก็ขยะอันตรายทั งหมดนะครับ ขยะจากโรงพยาบาล ขยะสารเคมี วนันี มากมายมหาศาล แล้วไปทิ งรวมกนในหลุมขยะหลุม
เดียว ของแต่ละพื นท่ีเป็นไปได้ยังไงนะครับ ต้องมวีิรีการกา้จัดที่แตกตา่งกันออกไป ท่านต้องเริ่มแยกขยะ ทุกชุมชน วันนี 
ทหารเขาทา้ไปแล้ว ืมกจ็ะให้ขา้ราชการท้าต่อ ทุกหนว่ยงานทุกสถานท่ีราชการ จะต้องมีการแยกขยะ อันไหนที่เป็นขยะมี
มูลค่ากเ็ก็บไว้ แล้วก็ไปท้าใหเ้กิดมูลค่าสูงขึ น น้ามาใช้ใหม่ บางอนัก็ต้องทิ ง แล้วทิ งที่ไหน ทิ งไปบางอย่างกต็้องเอาไปเืา 
เืามเีตาหรือเปล่า ถา้ไม่มีเตาแล้วจะทา้ยังไง ก็ต้องไปจดัหาเพิ่มเติม ในท้องถิ่นในหมู่บ้าน ตา้บล อ้าเภอ แล้วแต่ ถา้ท้าได้
อีกต่อไป ก็ไปท้าโรงขยะ โรงงานก้าจดัขยะ โรงงานขยะไฟฟ้า เพื่อืลิตไฟฟ้า 

เรื่องต่อไปเรื่องระบบงบประมาณ วันนี ืมกล่าวไปหลายครั งแลว้วา่เราต้องมีการปรับระบบงบประมาณใหม่ ในมีนาคม 
2559 นี  ถ้างบประมารใดทีเ่สนอมาแล้ว แล้วยังืูกพันสัญญาไม่ได้ ืมจะเรียกคืนทั งหมด ถา้หากว่าจะท้ากต็้องมาชี แจงให้
ได้ว่าตดิขัดยังไง จา้เป็นแค่ไหน ถ้าใหญเ่กินไปืมจะลดให้เล็กลง เพื่อจะเอาเงินท่ีเหลือไปท้าตรงอื่นก่อน ตามหลักความ
เร่งดว่น แล้วถา้วันหนา้ ื่าน EIA ได้ ตรงนั นตรงนี ก็มาท้าต่อไป ถา้ไม่ได้ ก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั นตดิไปหมด ืมบอกไปแล้ววา่  
ติดไปหมดทุกอัน โครงการขนาดใหญ่ติดไปหมดทุกอัน เพราะทุกคนต้องการท้าทเีดียวทั งหมด เป็นไปไม่ได้ ประชาชนยังไม่
เข้าใจ วันนี ืมเข้าไปท้า เพื่อให้เกิดขึ นอย่างเป็นรูปรรรม คือไปแก้ พระราชบัญญัติงบประมาณด้วย จะต้องใช้ ปี 60 เป็นต้นไป 
ให้ลงกล่องให้ได้ ไม่ใช้กันอยา่งฟุามเฟือย ไม่คุม้ค่า ไมม่ีประสิทริภาพ ไม่มีืลสัมฤทริ์ ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยง บูรณาการ 



กิจการทั งงานฟังค์ชั่น งานเร่งด่วน ที่ภาษาอังกฤษเรียก agenda เพราะฉะนั นจะต้องท้าตรงนี ให้ได้โดยเร็วนะครับ เพราะมีืล
เรื่องการพัฒนาประเทศ ในเรื่องระบบการเงินการคลังของประเทศ ต้องมีความเขม้แข็ง จะดูอยา่งไร ปรับโครงสร้างอย่างไร 
ภาษ ีรายได้ สินคา้เขา้ สินคา้ออก เหล่านี  มหีลายภาษีดว้ยกัน ต้องปรบัทั งหมด ทั งนี  ก็พยายามไมใ่หเ้กดิืลกระทบกบัประชาชน 
โดยรวมให้มากที่สุด ในส่วนของการท้าให้ประเทศเข้มแข็งดว้ยระบบ การเงิน การคลังนั นต้องควบคู่ไปกับการบริหาร
ราชการท่ีดีของรฐับาล ไม่วา่จะรฐับาลืม รัฐบาลเลือกตั งต้องมีความสมดุล การใช้จา่ยงบประมาณนะครับรายได้ รายรับ 

เรื่องของการสร้าง ปลูกฝังระบบรรรมาภิบาลให้ได้โดยเร็ว ปีนี ืมเน้นเรื่องระบบรรรมาภิบาล ในทุกสังคม ในทกภาคส่วน 
ตั งแตเ่ด็กเล็ก เยาวชน ประชาชน เอกชน ข้าราชการ ทุกหน่วยงานจะต้องมีรรรมาภิบาลนะครับ ไปดูรรรมาภิบาลมี
อะไรบ้าง มี 6 ข้อ ในเรื่องการขจดัการทุจรติ คอร์รัปชั่น ในเรื่องของการสร้างจติส้านึก ป้องกัน ปราบปราม ต้องเริ่มแตเ่ดก็ 
กฎหมายด้วยกระบวนการ และการปฏิบัติที่เท่าเทียม เด็กต้องเตือนืู้ใหญ่นะ ลูกเตือนพ่อแมว่่าทา้ยังไงจะไม่เกดิการทุจริต 
ไม่ไปคอร์รัปชั่นอะไรต่างๆ ให้เปน็ท่ีอับอายของลูก ถึงจะรวยแต่โกงเขามา ลูกก็อายเขา เวลาถกูดา้เนินคดี ลูกเตา้ก็
เดือดร้อนไปหมด ลูกเตือนพ่อแมด่้วย เป็นรรรม 

เรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ รายได้ประเทศ ต้องท้า ไม่เช่นนั นก็อยู่อยา่งนี  ขาดดุลไปเรื่อย แล้วเราต้องลงทุนอกี
มากมายมหาศาล ท่ีเราไม่ได้ทา้มาก่อน หมดไป สิ นเปลืองไปโดยไม่ต่อเนื่อง ไม่ยัง่ยืน ืมกา้ลังแกท้ั งหมด 2 ปีมาแล้ว แต่
แก้ไม่ได้งา่ย ๆ 

เรื่องของการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจ รายได้ประเทศกับโครงสร้างการเกษตร เชื่อมโยงกันทั งหมด การเกษตรก็ไม่ใช่ดูแต่
ปลูก ต้องปลูก ืลิต แปรรูป นวัตกรรม ไปสู่ตลาด ให้มีความเขม้แข็งทั ง 3 ส่วน อันแรกคือประชาชน ค้าขายกันเอง กลุ่ม
เกษตรกร เป็นกลุ่ม สหกรณ์ ใช่ไหม แล้วไปสู่ Social Business นี่คือแท่งหนึ่ง ท่ีต้องเขม้แขง็ให้ได้ นี่ท้าตรงนี อยู่ เพื่อจะ
แข่งขันกับช่องที่ 2 คือเรื่องของพอ่ค้าคนกลาง จะได้ท้าให้ราคาของเกษตรกร ราคาืลิตืลสูงขึ น อนัท่ี 3 ไปดูในเรื่องของ
กลุ่มรุรกิจขนาดใหญ่ ต้องโยงกันทั ง 3 อันให้ได้ ถา้ไม่ได้ก็เป็นแบบเดิม อุดหนุนกันไปเรื่อย แล้วกเ็กดิความืิดพลาด ืิด
กฎหมายมาโดยตลอด เราต้องสร้างความเขม้แข็งให้ได้นะครับ เปน็ภูมิภาค ืมบอกแล้วเรามี 4 ภาค และ 4 ภาคต้อง
เข้มแขง็ดว้ยตวัเอง แล้วลงไปสู่ประชาชน หมู่บา้น เริ่มจากภูมิภาค ไปสู่กลุ่มจังหวดั 18 กลุ่ม แต่ละภูมิภาค 4 ภูมิภาค ก็มี 
18 กลุ่มนั่นแหละ จากนั นมจีังหวดัในแต่ละกลุ่มจงัหวัด ท้าในกลุ่มของตวัเองให้แขง็แรง ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

เรื่องการบริหารจดัการน า้ทั งระบบ ตามยุทรศาสตร์ที่กา้หนด เพื่อจะรองรับ และเืชิญต่อภัยในอนาคต วันนี ต้องทา้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ น เรื่องการบริหารจัดการน ้านี่ ยืนยันอย่างหน่ึงคือืมไม่ได้ืูกพันงบประมาณระยะยาว ทั งระบบ ไม่ใช่ 
ปรับเปล่ียนไปได้ตามหว้งเวลา 

เรื่องสุดท้ายเรื่องพลังงานไฟฟ้า เราอาจจ้าเป็นต้องแลกดว้ยทรัพยากรรรรมชาติ บางส่วน ที่ไม่เสียหายมากนัก จะท้ายงัไงที่
จะเกดิความสมดุล ืมบอกวา่ไมม่ีอะไรที่ได้ทั งหมด หรือเสียทั งหมด แต่อะไรคุ้มค่ากวา่กัน แล้วจะเยียวยาส่ิงที่เสียหารไป
ได้อย่างไร ไม่วา่จะประชาชน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดล้อม หรืออะไรตา่ง ๆ ต้องแก้ไขตรงนั นให้ได้ ไม่ให้เกิดขึ น ได้อยา่ง เสยีอีก 
3 อย่าง ืมก็ไม่ยอมเหมือนกัน แต่ท้าไงได้อยา่งแล้ว 3 อย่างทีว่่าเสียแล้วไม่เสีย อยู่ทีว่ิรีการ เทคนคิ เทคโนโลยีมากมาย 
ฟังกันบ้าง ต้องแลกในเรื่องของืู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถา้ได้มาก เสียน้อย ก็ต้องยอมกัน เสียน้อย จะแก้ไขอย่างไร จะได้แก้ได้
ซะที ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟา้เกิดจากกา๊ซ น ้ามัน ถ่านหิน วันนี ถ้าเราท้าได้ กจ็ะเสริมกันขึ นมา ท้าให้ 70% ตามแืน 
PDP ที่มีพลังงานท่ีเกดิจากอินทรียวัตถุ ก็จะถูกลง วันนี น า้มันกถ็ูก อะไรก็ถูก ก็ดี ถา้เราทา้ไม่ได้ ไปไม่ได้ มี 3 อย่างที่ถูก
กว่านี  กา๊ซ รรรมชาติ น ้ามัน ถา่นหิน แต่ท้าอย่างไรไม่เกดิืลกระทบ ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีได้ไหม หรือไม่ได้ 
อย่าไปดูบางประเทศเขายกเลิกถา่นหิน ไปดูว่าเขายกเลิกแล้วใช้อะไรแทน เขาใช้โรงงานนิงเคลียร์ ไปตามดู อยา่ไปฟังแต่ 
ที่ดี ๆ แล้วก็มาค้านืม แล้วถ้าเขาท้าโรงงานนิวเคลียร์ แล้วทา่นวา่อย่างไร ท่านก็ไปค้านเขาไม่ได้อกี เรายงัคา้นกันเองอยู่ 



ของเกา่ก็ทา้ไม่ได้ ถ้าเราช่วยกันรกัษาเหล่านี ไว้ได้ รักษารรรมชาตไิว้ได้ด้วย ทา้ให้ประเทศเขม้แขง็ได้ด้วย สร้างเสถยีรภาพ 
ความมั่นคงทางพลังงาน ก็จะเป็นืลดี ควบคู่กับการประหยัด ไม่ใช่น ้ามันถูกก็ขับรถเข้าไป เที่ยวเข้าไป อุบัติเหตุเกิดขึ นสูงมาก 
ในช่วงที่ื่านมา แล้วกลับมาโทษรัฐบาลวา่ รัฐบาลท้าให้ประชาชนนั นบาดเจ็บสูญเสีย เพราะวา่ใหม้ีวันหยุดมากเกินไป  
ฟังแล้วน่าตลกดีืมว่า แล้วประชาชนกต็้องช่วยตัวเอง ดูแลตัวเองด้วย ไม่มกีฎหมายใดจะไปห้ามทา่นตายได้อยู่แล้ว     
เว้นแตต่ัวทา่นเอง ในชว่งฤดูร้อน 2 เดือน คือ มีนาคม – พฤษภาคม ทุกปีนั น จากสถติิ มีการใช้ไฟฟ้าสูง 

ืมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทกุหมู่เหล่า ได้ด้าเนินการตามมาตรการ “4 ป” ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ระหว่างวันท่ี 
20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม ชว่งบ่าย 2 – บ่าย 3 โมง ขอให้พยายามกัน “ปิด” ไฟดวงที่ไม่จา้เป็น “ปรับ” อุณหภูมิแอร์ มา
ที่ 26 องศาเซลเซยีส ถ้าล้าบากนกัก็ไปอยู่กลางแจง้ไป บอกแอร์ร้อน 26 อยู่ไม่ได้ ก็อยูก่ลางแจ้ง ใหล้มเปาา หรือเปิดพดัลม
เอาก็ได้ ขา้งนอก ตอนนอนก็ไม่เปิดจนเย็น แอรก์็เป็นน ้าแข็ง แล้วไม่เย็นเหมอืนเดมิ ทุกๆ คนไม่เรยีนรู้ ปรับไปมากๆ ก็เย็น
เป็นน ้าแขง็ ก็ไม่เย็นอกีอยู่ดี นอนห่มื้าหนา ๆ เหล่านี  สุขภาพดว้ย เปิดเย็นมาก หม่ื้าหนา ไม่ดีนกัหรอก เปิดแต่พอเพียง 
ห่มื้าสบาย ๆ กจ็ะชว่ยประหยดัได้ทุกอย่าง การ “ปลด” ปล๊ักเครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน การตม้น ้าร้อนแช่เอาไว้ อุ่นน ้า
ร้อนไว้ตลอด ต้องเซฟลงบา้งนะ จะได้เซฟพลังงานด้วย รัฐก็ไมต่้องสร้างพลังงานเพิ่มเติม จนมากมายมหาศาล ลงทุน
มหาศาล แล้วทุกคนจะเอาราคาถูกเขา้ไปอีก มันวนกันทั งหมดนะ วิทยุ ทีวี ไม่ฟัง ไม่ดูกอ็ย่าไปเปดิ บางคนเปิดไวเ้ป็นเพื่อน
เฉยๆ ส่งเสียงไว้เป็นเพื่อนไม่เหงาอยู่คนเดยีว ไมใ่ช่ แล้วตอนนี ก็อยากให้ “เปล่ียน” มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เบอร์ 5 นะ เบอร์ 5 
เป็นสัญลักษณ์การประหยัดพลังงาน เปล่ียนมาใช้หลอด LED ที่ชว่ยประหยัดพลังไฟฟ้าได้กว่า 80% 

วันนี ก็มีโครงการท่ีตลาดืมนี่ ตลาดขา้งท้าเนียบ ชว่ยมาดดู้วย ืมมีหลายอยา่ง วันนี ก็มีการเอาเตาถ่านมาแลกเปล่ียน เตา
ใหม่ของืม เตาที่กระจายพลังงาน ใช้ถา่นท่ีเราอดัแท่งมา ความร้อนสูงขึ น นี่ยกเตามาเขา้แถวเป็นแถวเลย เตาบ้าน เตา
หิ วๆ เตาถา่น เอามาแลกของใหม่ แล้วเสร็จแล้ว เขาทุบทิ งตรงนั นเลย ก็ต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน ขอบคุณทุกคนท่ีมาร่วมแรง 
ร่วมใจกันตรงนี  ตรงตลาดของรัฐบาล ไม่ใช่ตลาดของืม ถ้าเราทา้อย่างนี ได้ จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และก๊าซคอบอน
ไดอ๊อกไซด์ ใน 20 ปีช้างหน้าตามที่เราสัญญาไว้กับประชาคมโลก ทุกประเทศในโลกต้องลดให้ได ้อย่างน้อย25-30% ทุก
ประเทศในท่ีประชุม 

ส้าหรับท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบแืนการขับเคลื่อนภารกิจดา้นพลังงานโดยให้
มีการส่งเสริมการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า (Electronic Vehicles : EV) ในประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วย การืลักดันให้ไทย 
เป็น “ศูนย์กลางการืลิตรถไฟฟ้า” ในภูมิภาค โดยืมให้น้าร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสารารณะไฟฟ้าก่อนนะครับ แล้ว
ขยายืลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในอนาคต แบบคอ่ยเป็นค่อยไป ในอนาคตนะครับ วันนี ก็มี อีโคคาร์ มี
กระบะท่ีใชเ้ครื่องจักร เครื่องยนตท์ี่ใช้น ้ามันปาล์มมาืสมนะครับ B7 – B10 – B15 - B20 วันนี ได้แค่ B7 – B10 เท่านั น
แหละ ต้องท้าให้ถึง B15 - B20 เราจะได้เอาปาลม์มาืสม 20% 15 % มากกวา่ 7% 10% เดิม พ่ีนอ้งชาวสวนปาล์มก็ไม่
เดือดร้อน ืมพูดคุยกันหมดแล้วกับหลายประเทศที่จะมาลงทุน เราจะเข้าไปส่งเสริมอย่างครบวงจรนะครับ วันนี ได้เตรียม
ความพร้อมตา่งๆ แล้ว เช่น การพัฒนาโครงสร้างระบบสารารณูปโภคพื นฐาน ในเรื่องของการใชร้ถไฟฟ้าทุกประเภท การ
ก้าหนดรูปแบบและมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภาษี กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อัตราค่าบริการรถโดยสารสารารณะ
ไฟฟ้า อัตราคา่ไฟฟ้าและคา่บริการส้าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
ร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงการก้าหนดมาตรการจูงใจ – ส่งเสริมการลงทุน – ลดอุปสรรคการประกอบ
กิจการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนเขา้มาลงทุน 

ืมได้มีการพบปะพดูคุยกับืู้บริหารระดับสูงของบริษัทืู้ืลิตรถยนต์จากเพื่อนของเรา จากญี่ปุานนะครับ ซึ่งลงทุนมากมาย
อยู่ในประเทศเรานี่ ก็ไดย้ ้านโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงานแบบ
ต่างๆ Eco Car รุ่นใหม่ ๆ รถยนต ์Hybrid ซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าชนิดตา่งๆ รวมถึงรถยนต์



ไฮโดรเจน วันนี ืมไปดูที่ตลาดกน็่าสนใจ จรงิ ๆ แล้วมีการทดสอบ ทดลองของเด็ก ๆ ในสถานศึกษามานานแล้ว ท่ีเอาน า้
มา แล้วกเ็อาแก๊ส ที่อยู่ในน า้นี ออกมาแล้วเขา้มาท้าให้เกดิพลังขับเคลื่อน แต่เป็นการทดลองอยู่นะ วันหน้าเราอาจจะเป็น
คนืลิตรถยนต์ไฮโดรเจนก็ได้ น ้ามากมาย แต่ก็ระวังเหมือนกัน น ้าขาดอีกแล้ว ต้องใชเ้ทคโนโลยีขั นสูงนะครับนั่นคือวจิัย
พัฒนา เราต้องการลดจริงๆ ล่ะกป็ล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ เราต้องให้ความส้าคัญกับการืลิตรถยนต์ใช้พลังงานจาก
เอรานอล ไบโอดีเซล เพื่อชว่ยเพิม่ความต้องการในการใช้พืชพลังงาน ปาล์ม อ้อย และการดูแลตั งแต่กลางทาง ไปถึง
ปลายทาง ให้ครบระบบ คิดอะไรชอบท้า ตรงนี  ตรงโน้น แต่ท้าไม่ได้ทั งหมด ไมค่รบวงจรยงัไง จะใชแ้ก๊ส ใช้ NGV ปั้มแก๊ส
พอหรือไม่ เหล่านี ไม่คิดแบบืม ไม่คิดแบบรัฐบาลนี  ืมไม่เขา้ใจ เป็นชิ นไปหมด 

ที่ื่านมาืมได้ไปเยี่ยมชมตลาดคลองืดุงฯ เมื่อวันก่อนนี  เป็นการจัดงานในลักษณะ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ืม
ต้องการให้กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ แล้วน้าออกมาสู่การืลิต ท้าให้คนรู้ว่าเรามีนวัตกรรมหลายอยา่ง มากมาย 
ตัวอยา่งเช่น หลอดไฟพลังงานจากคน ตอนทีเ่ราจะปิดไฟ ดับไฟเอาหลอดนี มาใช้ ช่วยกันอุดหนุนบ้าง เป็นการใช้พลังงาน
ความร้อนจากตวัคน ไปท้าใหเ้กดิไฟฟ้า เกิดแสงสวา่งได้ หลอดทดลองแล้ว เอาหลอดเขามา เอามอืจับแค่นี  ความร้อนจาก
ในตัวจะืลิตพลังงานแล้วทา้ให้ไฟสว่าง ใช้แทนไฟฉายได้ ไมเ่ห็นเปลืองใครเลย ถ่านก็ไมเ่ปลือง คนก็ไม่ได้เหน่ือยหนา
สาหัสอะไร ความร้อนในตัวมีอยูแ่ล้ว ไปดูได้ว่าง ๆ มาซื อไป ไม่กี่บาท ดีกวา่จะต้องไปเปดิไฟทุกดวง หรือปิดไฟตาม
นโยบายรัฐบาล ร่วมมือก็ได้เพราะกลัวความมืด ก็ถือไฟตัวนี ไว้เลย ถือ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้ากลัวความมืด ไม่เปลืองไฟข้างนอก 

การรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก” ืมวา่ใช้ได้ทันที มีไฟฉายอีก อะไรอีก ที่ไม่สิ นเปลืองพลังงาน แล้วมีพลังงาน
ทดแทนอย่างอื่นอีก การใช้แสงแดด มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า มาืลิตพลังงาน มาชาร์ตแบตเตอรี่ ต่าง ๆ มีหมดเลย     
เราท้าได้แลว้ทั งนั น แต่ไมซ่ื อ ไม่ใช้ ไปซื อของมยีี่ห้อ แต่ทั งหมดต้องื่านมาตรฐาน ไม่ใชใ่ชแ้ล้วไฟดดูตาย อย่างนี ไม่ได้
เหมือนกัน ต้องมีการื่านมาตรฐาน มอก. ถ้าเป็นยา ก็ื่าน อย. ดว้ย วันนี มคีนอุดหนุนกันเต็มไปหมด วันหน่ึงหลายแสน   
ที่ื่านมาก็หลายล้านแล้ว ขอให้ท้าต่อไปเพราะเป็นประโยชน์ 

เรื่องการจัดระเบียบบา้นเมือง สุดท้าย การขายของให้ถูกที่ การจดัระเบียบท่ีจอดรถ รถรับจา้งรถตู ้หรืออะไรก็แล้วแต่ การ
บุกรุกปาา เหล่านี  ืมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐอ้างวา่ นายกฯ ส่ัง หัวหน้า คสช. ส่ัง หรือใครส่ังทั งหมด ืมสั่งแต่เพียงวา่ อะไร
ที่เป็นเรื่องข้อกฎหมาย อะไรท่ีปล่อยปละละเลยมา การจดัระเบียบ ท่านไปท้าในกฎหมายของท่าน หาวิรีการทางรัฐศาสตร์
ด้วย สร้างความเข้าใจ จะให้รัฐบาลช่วยเยยีวยาตรงไหนก็วา่มา ไม่ใช่ทา่นไปท้า แล้วไปทุบ ไปรื อเขา แล้วท่านบอกนายกฯ 
ส่ัง คนก็มาเกลียดืมหมด แบบนี ใช้ไม่ได้ อยา่ให้ืมไดย้ินอีกนะ ืมเห็นคนรายงานมาหลายที่คนทีพ่อจะชอบพอกันบ้าง  
ก็เกลียดืมไปด้วยตอนนี  หาว่าืมไปรังแกคนจนบ้าง อะไรบ้าง ืมรังแกเขาตรงไหน ืมให้อยูใ่นระเบียบ ถ้าตรงนี ไม่ได้    
จะให้ไปอยู่ที่ไหน ทุกคนกต็้องเขา้ใจซึ่งกันและกัน บางคนมีไม่รูก้ีล้่าน มาขายตรงนี  ตรงนั นไปเรื่อย รับจ้างเขามาขายบา้ง
อะไรบ้าง ต้องเื่ือแื่คนอื่นเขาบา้ง พวกเทศกิจ อะไรพวกนี  ืมยังเห็นในทีวี โกรรจรงิ ๆ วันนั น มาเรียกร้อง มาอะไรกับ
ประชาชน ลงโทษสถานหนัก สอบสวนแล้ว ปลด ไล่ออก ถ้าืิดจรงิ เพราะ คสช. ลงโทษทั งหมด 

วันนี อย่ามาพดูวา่ ไม่ท้า ท้าไม่จรงิ ท่านคอยดูแล้วกันปีนี  แต่ท้ามาตลอด 2 ปี เขาจัดระเบยีบอยู่ คดไีหน อย่างไร ืมคิดวา่
อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ให้เขาท้า เขารู้หน้าที่เขาดีอยู่แล้ว ศาล กระบวนการยุติรรรม เราอยา่ไปก้าวล่วงเขา หรือรัฐบาลอยา่
ไปก้าวล่วงเขา ก็ไม่ถกู ความเชื่อถือ เชื่อมั่นก็ไม่เกดิขึ น เราต้องอยูด่้วยกันด้วยการไว้เนื อเชื่อใจ ซึง่กนัและกัน ลดความ
หวาดระแวง แล้วท้าให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด อนันั นคือส่ิงที่รัฐบาลทุกรฐับาลต้องด้าเนินการในระยะ
ต่อไป วันนี ขอพูดเพียงเทา่นี  ขอบคุณครับ วันนี พูดเร็วไป เพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลามาก เดี๋ยวจะเสียเวลาท่านไปดูหนัง 
ดูละครอะไรของท่าน 



อย่าลืมไปดูที่ืมบอกของทรูวชิั่นมั ง ซีรี่ เดรสสิเด้น ออฟ เดอะชัน (Descendants of the Sun) เป็นเรืองของืู้สืบทอด ซึ่งดู
แล้ว.. ืมไม่ได้ดูเขาสวย พระเอกหล่อ ืู้หญิงสวย ไม่ใช่ ืมดวู่าทา้ไมเขาคดิซีรี่ออกมาไดแ้บบนี  ท้าไมเขาเขียนบทมาได้
อย่างนี  มีทั งความทันสมัย มีทั งดารา ยอดนยิม แล้วทา้ไมเขาเขยีนเรื่องมาใหเ้ป็นเรื่องทีเ่กี่ยวพันกับเรื่องความรัก ที่ไม่หวือ
หวา ไม่ใช่แบบอะไรล่ะ เปลืองตวัอยู่ทุกวัน แสดงออกมาบางทีกเ็กนิไป แต่เขาอยูใ่นกรอบประเพณี แล้วสอดแทรกไปด้วย
ความมจีรรยาบรรณในวิชาชีพของแต่ละคน ืู้ชายเป็นทหาร ยศร้อยเอก ืู้หญิงเป็นหมอ แล้วตา่งคนต่างทา้หน้าที่ของ
ตัวเอง แล้วถงึแมว้่าจะชอบกัน รักกัน อะไรก็แล้วแต่ ทุกคนไปก้าวก่ายงานของแต่ละคนไม่ได้ วันนี จึงพันกันไปหมด ลองไป
ดู ืมไม่ได้ไปชื่นชมอะไรเขาเป็นพิเศษ เพียงแต่ืมอยากให้ท่านดเูท่านั น แล้วคดิดูซวิ่า ท้าไมเขาคดิอย่างนี ได้ ท้าไมเราคิด
อย่างนี ไม่ได้ เราคดิแตเ่พียงว่า ตกีัน สองครอบครัวตีกัน แยง่เงิน ทรัพย์สิน เจ้าของบ้าน ทะเลาะกบัทายาท มรดก 
พินัยกรรม แล้วตามไปสู่คนใช้ทะเลาะกันเข้าไปอีก กว่าจะจบแต่ละทีใครตายที ร้องห่มร้องไห้กัน น ้าตาเป็นเืาเตา่ ืมวา่
ไม่ใช่ คือดูหนงัดูละคร เขาทา้ใหม้ีความสุข อยา่ไปอิงมากขนาดนั น เพราะไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องนิยาย นิยายทีจ่ะต้อง
สอดคล้องกับความเป็นจริงบ้าง อย่าไปเขียนแบบนั น สังคมแบบนั นในประเทศไทยมีหรือ ทะเลาะกันขนาดนั น ไม่มี ทั งวัน
ทั งคืน ไม่ต้องทา้อะไร ทะเลาะกนั แล้วท้างานกันตอนไหน กินอะไรกันได้ ทะเลาะกันทั งวัน ืมเหน็ทุกเรื่อง แต่ืมไม่ทา้ลาย
ขบวนการ วงการละครของท่านอยู่แล้ว บางอย่างกด็ี บางเรื่องกด็ี คนดูแล้วกช็ื่นชม มีหลายช่อง ท่ีมรีายการืมไม่เคยดู แต่
ืมทราบว่ามีอยู่ ช่องหน่ึงที่ืมพดูคือช่อง ทรูวิชั่น ช่อง 232 น่าจะมีวันพุร กับวันพฤหัสฯ ืมไม่ได้โฆษณาให้เขา ให้ทา่นไป
ดูก็ได้ ท่านจะไดค้ิดออกวา่ควรจะท้าหนัง ท้าซีรี่กันยงัไง ท้าละครยังไง ไปดู ดาราเราทั งหล่อทั งสวย หลายคนไปท้าอะไร ไป
สร้างความเกลียดชัง ไปแตง่ตวัให้มันหวือหวา 

หนังสือพิมพ์ก็ควรพิจารณาตวัเอง วันหยุดสุดสัปดาห์รูปโจ๋งครึ่มเหลือเกิน ืมไม่อาจจะไปใชก้ฎหมายกับท่าน แต่สังคม
ต้องชว่ยกัน ไมใ่ชเ่อ่ยปากอยากให้ท้าโน่นท้านี่ แต่ตวัเองก็อยากดู ไม่ใช่ืมว่า แล้วให้รัฐบาลไปบังคบั ืมว่าทุกคนต้อง
บังคับได้ สังคม บังคับให้สังคมเรานี่มีความสุข ไม่เส่ือมโทรม ไม่เกดิสังคมเส่ือมพูดง่าย ๆ เดี๋ยวเกิดอะไรตามมา เรื่องการ
ข่มขืน การฆา่ การเป็นแม่ก่อนวัย เดือดร้อนไปหมด เพราะฉะนั นส่ือต่าง ๆ ต้องชว่ยกัน ทา้อยา่งไรให้คนไทยเป็นคนที่
กลับมาอยูใ่นสังคมไทย วัฒนรรรมไทยให้ได้โดยเร็ว การเอาต่างชาติมา เอามาได้ืมไม่ได้หา้ม หา้มไม่ได้อยู่แล้ว เอามา  
แต่พอสมควร อะไรท่ีเป็นของเราก็แทรกเอาไว้ ยืนเอาไว้ เอาเขา้มาปรับเปล่ียนบ้าง อะไรบ้าง แตเ่ราต้องยืนของเรา หลาย
ประเทศเขาท้า เขายืนของเขาหมด เอาประวัติศาสตร์มาท้าวันนี ใหท้ันสมัย วันนี ไม่มีเราก็ถอยไปเรื่อยถอยไปสู่การรบรา 
ฆ่าฟัน ตีกันทุกวัน ืมวา่แย่ เพราะฉะนั น อย่าไปคาดหวังเลยวา่จะได้อะไรขึ นมา ถ้าทา่นไม่แก้ ท่านต้องแกต้ัวทา่นเอง    
แก้ค่านยิมของตัวทา่นเอง แก้ดว้ยการเรียนรู้ของตัวทา่นเอง อย่าให้ใครเขาบิดเบือน แล้วก็ลดอัตตาตัวเองให้ได้ ขอบคุณนะ
ครับ วันนี ขอโทษอาจจะพดูแรงไปบ้าง เบาไปบ้างอะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยความหวังดี ด้วยความรกัท่าน รักประเทศไทย
ทั งสิ น ืมคิดวา่ทุกคน 70 ล้าน รักทั งหมด เว้นแต่ไม่เทา่ไรท่ีไม่ค่อยรักนะ ขอบคุณครับ สวัสดคีรับ 

  

****************************** 

กลุ่มยุทร์ศาสตร์และแืนงานประชาสัมพันร์ ส้านกัโฆษก 

 


